



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

ตามประกาศสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และดำเนินการสอบในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนี้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีเป็นต้นไป หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น การจัดทำสัญญาจ้างจะทำต่อเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรยินยอมตามเงื่อนไขแห่งประกาศนี้ทุกประการ โดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนืองที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่รับสมัคร หรือความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิพนธ์ ก้องเวหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ที่	เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๐๔	นางเบญจรัตน์ แก้วประเสริฐ	การจัดทำสัญญาจ้างจะทำต่อเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว และจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรยินยอมตามเงื่อนไขแห่งประกาศนี้ทุกประการ โดยไม่ขอโต้แย้งและเรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
๒	๑๐๐๑๐	นายพิรชัช วงษ์สนธิ	
๓	๑๐๐๐๙	นางสาวจิตราภรณ์ ต่างท้วม	
๔	๑๐๐๐๘	นางสาวพัทธนันท์ ศานติวรวงศ์	
๕	๑๐๐๐๖	นางสาวจirinันท์ พิกุล	
๖	๑๐๐๑๕	นางสาวทวาริกาญ ภิญโญยิ่ง	
๗	๑๐๐๐๓	นางสาวเจนจิรา พรหมศรี	